



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	1. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้นำผู้แทนสโมสรนิสิตและคณาจารย์ขอรับพรและมอบของที่ระลึกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นสิริมงคลและแสดงกตเวทิตาคุณต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ
2	เลขานุการ	1. การเชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมประชุม 2. สรุปการหารือร่วมกับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 3. สรุปรายการการก่อสร้างจากแหล่งเงินงบประมาณต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2553 4. โครงการและงบประมาณด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 5. สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสถาบันวิทยาการขั้นสูง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6. ผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
3	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รายงานความคืบหน้าการติดตามความครบถ้วนถูกต้องของเงินรายได้ คณะ สำนัก สถาบัน	ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1) ให้กองคลังจัดการอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องในด้านการเงินบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกหน่วยงาน 2) ให้สำนักงานตรวจสอบภายในจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในแก่ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 (ต่อ)			3) ให้หน่วยงานเสนอขอขอยกเงินฝากธนาคาร/เงินฝากคลัง ณ วันสิ้นเดือน มาพร้อมกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่จัดส่งให้กองคลัง ตามมาตรการที่กำหนดให้หน่วยงานจัดส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้กองคลังเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีการขอขอยกเงินฝากทุกสิ้นเดือน ที่ประชุมทราบ
		รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดทำร่างนโยบายการพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>ที่ประชุมทราบ เนื่องจากที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยเคยมีการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายการจัดตั้งหน่วยงาน เช่น เรื่องการทบทวนโครงสร้างและภารกิจของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา และการรวมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ กับวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม คณะทำงานฯ จึงเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้</p> <p>1. ขอความเห็นชอบให้ชะลอการสรรหาผู้บริหารหน่วยงานของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา ไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้างและทบทวนภารกิจของหน่วยงานก่อน ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำลอง เจริญจันรรจา เป็นผู้รักษาราชการแทน ไปจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มดำเนินการสรรหาผู้บริหารหน่วยงานใหม่</p> <p>2. ขอความเห็นชอบให้ชะลอการสรรหาคณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมไปจนกว่าจะมีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินการของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม เพื่อความเชื่อมโยงของสายงานเดียวกันและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในเรื่องปริญญา</p> <p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้ง 2 ประเด็น และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทำสรุปข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเคยมีการอภิปรายในสภามหาวิทยาลัยมาแล้วครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาโครงสร้างและภาระหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป</p>
		รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	เห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 (ต่อ)		การแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	มีมติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานันท์ สุดสุข ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 อัตราเลขที่ 3391 สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี
		การขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553	อนุมัติ โดยให้แก้ไขข้อ 15 โดยตัดคำว่า “หรือ 4 ปี : 1 ชั้น” และแก้ไขข้อ 8 จากเดิม “ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 29...” แก้ไขเลขข้อเป็น “ข้อ 30” ที่ปรากฏในหน้าที่ 3 และ 4 ทั้งนี้ มอบสำนักงานกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องของร่างประกาศฯ ที่แก้ไข และเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการออกประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย
		รายงานผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ	ที่ประชุมทราบ
		ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553	
การจัดงานมุทิตาจิต “เพชรนนทรี” และ “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 18.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว			
การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ 28 ฉบับที่ 27 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553 ถึงปีที่ 28 ฉบับที่ 31 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553 2. ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จำนวน 224 ข่าว			
4	คณะเกษตร	การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ข้อสรุปดังนี้ เนื่องจากหลักสูตรที่ใช้เปิดสอนในโครงการดังกล่าวยังไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบที่กำหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ดังนั้น การเปิดสอนหลักสูตรจึงไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และไม่ปฏิบัติตามดัชนีประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด ที่ประชุมจึงมีมติให้คณะเกษตร ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 (ต่อ)			<p>ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการฯ ควรพิจารณากำหนดสัดส่วนระหว่างนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติในอัตราส่วนที่เหมาะสม และควรมาจากหลากหลายประเทศ สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรควรพิจารณาจัดหาอาจารย์ชาวต่างประเทศมาร่วมสอนด้วย รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 2. เสนอแนวทางการแสวงหาทุนเพื่อดึงดูดให้นิสิตต่างชาติได้เข้ามาเรียนในหลักสูตร ซึ่งอาจขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ (Thailand International Development Cooperation Agency (TICA)) สำหรับนิสิตในภูมิภาคเอเชียด้วย
		การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 4 รายวิชา	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
	คณะเกษตร กำแพงแสน	การขออนุมัติปิดรายวิชา 02028301 ปฐพีวิทยามูลฐาน	
5	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ข้อสรุปดังนี้</p> <p>เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ยังไม่ได้รับอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8/2553 ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่ประชุมจึงมีมติให้เลื่อนการพิจารณาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ ไปในการประชุมคราวหน้า ซึ่งจะมีวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ควบคู่กันอีกครั้งหนึ่งต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านการเกษตรที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับหลักเศรษฐศาสตร์และนำไปแก้ปัญหาทางด้านการเกษตร ซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ดี โดยในการฝึกงานควรให้นิสิตได้มี</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 (ต่อ)			โอกาสฝึกงานร่วมกับนิสิตคณะเกษตร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและมีความเข้าใจหลักการทางการเกษตรด้วย
		การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01119556 การประยุกต์แบบจำลองระบบหลายตัวแทนทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากร	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
6	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์	อนุมัติ
		การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ – การสอน แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544	
		การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01158552 การวัดผลและการประเมินผลในการสอนคณิตศาสตร์	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	<p>ที่ประชุมพิจารณาโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> คณะฯ ควรพิจารณาทบทวนสัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา โดยอาจพิจารณาปรับลดจำนวนรับนิสิตหรือจ้างอาจารย์พิเศษเพิ่ม เพื่อให้จำนวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะฯ ควรพิจารณาจัดทำหลักสูตรของตนเอง เพื่อสร้างจุดเด่น/เอกลักษณ์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของคณะฯ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การกำหนดรายจ่ายของโครงการฯ ก่อนข้างต่ำ โครงการฯ ควรเพิ่มงบประมาณสำหรับพัฒนาห้องปฏิบัติการ การให้ทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือด้านการเงินแก่นิสิต และงบประมาณสำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้โครงการฯ สามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น <p>ทั้งนี้ เพื่อให้การชี้แจงรายละเอียดต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะฯ นำข้อเสนอแนะไปพิจารณา และขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้มาชี้แจงรายละเอียดต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 (ต่อ)			ในการนี้ ที่ประชุมได้เสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติโครงการ/หลักสูตรหรือเรื่องใด ๆ ก็ตาม โดยกำหนดให้เป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/หลักสูตร หรือเรื่องนั้น ๆ ต้องมาชี้แจงรายละเอียดต่อสภามหาวิทยาลัย และหากผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาชี้แจงได้ให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไป
		การขออนุมัติใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-เทคโนโลยีการบิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	
		การขออนุมัติเพิ่มคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	
8	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะในเรื่องความพร้อมทางด้านคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาควรสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะฯ ควรพิจารณาเพิ่มจำนวนอาจารย์หรือเปิดสอนหลักสูตรในภาคปกติก่อน ทั้งนี้ เห็นควรชะลอการเปิดสอนโครงการดังกล่าว เนื่องจากหลักสูตรที่ระบุในการเปิดสอนยังไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี ที่ประชุมฯ จึงมีมติให้ชะลอการเปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกไปก่อน จนกว่าคณะสังคมศาสตร์จะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงฉบับใหม่แล้วเสร็จ
		การขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 ภาคปกติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	มีมติอนุมัติ
9	คณะทำงานจัดทำร่างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สำนัก มก.	การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. คณะฯ ควรให้ความสำคัญกับแผนส่งเสริมการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ นิสิต เพื่อทำให้นิสิตหรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ได้มีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 (ต่อ)			<p>2. เนื่องจากปัจจุบันนวัตกรรมยานยนต์ได้มีการพัฒนาและนำเทคโนโลยียานยนต์ที่ใช้พลังงานรูปแบบอื่น ๆ มาใช้ในการขนส่งมากขึ้น โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจใช้เวลาประมาณ 20 ปี คณะฯ ควรเตรียมความพร้อมของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางด้านไฟฟ้าและไฮโดรเจนไว้รองรับด้วย รวมถึงการให้ความสำคัญกับความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่จะนำไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการวิจัยหรือผลงานการแข่งขันที่ได้รับรางวัลมาสร้างเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนหรือเกษตรกร เช่น วัสดุมูลเบา และเครื่องมือเก็บหัวมันสำปะหลัง เป็นต้น</p> <p>3. เนื่องจากแนวโน้มความต้องการเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั่วโลกลดลง ประกอบกับโครงสร้างประชากรของประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เข้าสู่อุปสงค์ศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจำนวนลดลง ดังนั้น คณะฯ ควรคำนึงถึงคุณภาพของวิชาการเป็นหลักมากกว่าการเปิดรับนิสิตในปริมาณมาก รวมถึงการสร้างจุดเด่นให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นคณะนำร่องในการพึ่งตนเองและช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น</p> <p>4. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแผนยุทธศาสตร์ในการที่จะสร้างความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในแต่ละวิทยาเขตให้มีศักยภาพที่ใกล้เคียงกัน</p>
10	คณะกรรมการกำกับตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน	การกำหนดประเด็นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	เห็นชอบ
11	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้</p> <p>1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้</p> <p>1) นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา</p> <p>2) นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 (ต่อ)			3) นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ กรรมการ 2. ให้ นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ เพิ่มอีก 2 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ให้เสนอรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบในเมืองต้น เพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะ ได้ ดำเนินการออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ตามขั้นตอนต่อไป
12	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ตามเสนอ 2. รับทราบผลการประเมินตำแหน่งศาสตราจารย์ไม่ผ่าน จำนวน 2 ราย
		การขออนุมัติข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ, รองศาสตราจารย์พิเศษ, ศาสตราจารย์พิเศษ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2553	อนุมัติ
13	วิทยาเขตศรีราชา	การขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับลูกจ้างเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2553	อนุมัติ โดยขอให้แก้ไขหน้า 1 ข้อย่อย (3) หมวดฝีมือ ให้ถูกต้อง หน้า 3 ข้อย่อยที่ 3 คำว่า “งาน” แก้ไขเป็น “การ” และ “ข้อ 22 (5) สิ้นสุดตามข้อ 22” แก้ไขเป็น “ข้อ 22 สิ้นสุดตามข้อ 21” ทั้งนี้ มอบสำนักงานกฎหมายตรวจสอบ ความถูกต้องของร่างประกาศฯ ที่แก้ไข และเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการ ออกประกาศฯ เรียบร้อยแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย
14	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
		การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01355564 ลีลาภาษาวรรณกรรมภาษาอังกฤษ	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและขอตัดแนวปฏิบัติ ออกจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 3 รายวิชา	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
16	คณะวิทยาศาสตร์	1. การขออนุมัติปิดรายวิชา 01419201 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 01425101 สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยขอลถอนออกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2. การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01420101 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน	
17	คณะสัตวแพทยศาสตร์	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 3 รายวิชา	
18	คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติเปลี่ยนรหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ทรัพยากรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ได้แก่ 04804347 ฟิชเชอริฟายน์ชี่	
19	อ.ก.ม. อุทธรณ์ฯ	รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์	ที่ประชุมทราบ
20	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การปฏิบัติราชการ มก.	แผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต และบทบาทของ มหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	
21	สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552	
22	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2553 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น.	
23	นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri

